



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2025

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3181

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี C

พระวาจา (ลก.3:15-16, 21-22)

ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอดอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ”

ต่อมาประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

คุณเจีรวรรณ กล้าศรี

สร้างอุทิศแด่

ยาโกเบ บุญนิตย์ กล้าศรี (ครบ 7 ปี)



ปีศักดิ์สิทธิ์
ค.ศ. 2025

การแสวงบุญ
แห่งความหวัง

ความหวังนี้
ไม่ทำให้เราผิดหวัง

ไปแสวงห้วงลูกโซนอยู่ในดวงฤติ

บนทางตรง ข้าฯหวังวางใจพระองค์

หัวข้อ	พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระองค์
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงรับภารกิจการไถ่บาปมนุษย์
ท่าที่	ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้า ผู้เป็นประกาศกและพระสงฆ์
การดำเนินชีวิต	เราจะมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีพร้อมกับพระคริสตเจ้า



บทอ่านที่หนึ่ง : - อสย 40:1-5, 9-11

ประกาศกอิสยาห์บอกให้เราทราบว่ พระเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ และจะทรงเอาพระทัยใส่ประชากรของพระองค์แต่ละคน พระองค์จะทรงโอบกอดคนที่สิ้นหวังและเหน็ดเหนื่อยให้มีความหวัง

บทอ่านที่สอง : - ทต 2:11-14, 3:4-7

พระเจ้าทรงเมตตาเรา จึงทรงบันดาลให้เราได้รอดพ้น และทรงฟื้นฟูจิตใจเราด้วยเดชะพระจิตเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่กู้ของเรา

พระวรสาร : - ลก 3:15-16, 21-22

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์น เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับเรา เสี่ยงจากสวสวรรค์ยืนยันความเป็นบุตรของพระเจ้า และการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์อยู่เสมอ



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2025

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนวรรตน์ - คุณดวงแข	คุณอรุณนภา	คุณชุงยีน
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณอารีย์ - คุณพรทิพย์	คุณวิชุดา	คุณอภิวันท์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	นาซาเรธ	คุณกุลธิดา - คุณกานพ	คุณบ้งอร	คุณวิจิตรา



จงก้าวไปข้างหน้า
ถึงจะช้าแต่ก็ยิ่งดีกว่าถอยหลัง

ทางสายใหม่

ก่อนที่จะพบยอห์น
 ชายหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักเพียงแค่ว่า ลูกช่างไม้..จากนาซาเร็ธ
 แต่...หลังที่ได้พบยอห์น
 เขาได้กลับกลายเป็นประกาศกยิ่งใหญ่...ผู้มีภารกิจชัดเจน
 ขณะที่ยืนอยู่ในน้ำกับยอห์น
 ชายที่ชื่อเยซูนี้ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต
 ...การเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งทิศทางใหม่
 ยอห์นได้เป็นผู้สำคัญที่ก่อให้เกิดการหักเหในชีวิตของชายที่ชื่อเยซู
 ...สำคัญจนกระทั่งหลายคนมองว่าท่านเป็นพระเจ้าได้

หลังจากพิธีล้าง พระเยซูทรงบ่นิ่งในการภาวนา
 ท้องฟ้าเปิดออก...ส่งสัญญาณแห่งการเสด็จมาขององค์พระจิต
 ทรงได้รับการเจิมจากองค์พระจิต เพื่อภารกิจประกาศก
 พระองค์มิได้อยู่ตัวคนเดียว ณ จุดผันเปลี่ยนของชีวิต
 ทรงเริ่มต้นโค้งใหม่ของชีวิตด้วยพลังกำลังขององค์พระจิต
 ...ในความรักสูงสุดต่อพระบิดา
 ทรงเริ่มการเดินทางสายใหม่...มุ่งหน้าสู่ความเจ็บปวด และความตาย

ฉัน...อยากเริ่มทางสายใหม่
 แม้รู้ว่ายากลำบาก แต่ฉันมั่นใจว่าฉันมิได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้
 แม้ฉันไม่เห็นนกพิราบ และได้ยินเสียงจากท้องฟ้า
 แต่...ฉันมั่นใจว่า องค์พระบิดา และพระจิตของพระองค์
 ทรงประทับอยู่กับฉัน..ฉันจะไม่กลัวสิ่งใด ๒๖

น. สวารจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ผู้คนในสมัยเก่าก่อนมีวิธีมองดูและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจักรวาลที่แตกต่างไปจากคนสมัยปัจจุบัน พวกเขามองเห็นโลกจักรวาลแบ่งเป็นสามชั้นทับซ้อนกัน โดยโลกชั้นบนเป็นที่ประทับของพระเจ้า โลกชั้นกลางคือโลกที่มวลมนุษยชาติดำรงชีวิตอยู่ โลกชั้นล่างคือที่อยู่ของคนที่ยังตายไปแล้ว อันเนื่องมาจากบาปของอาดัมและเอวา โลกชั้นกลางกลายเป็นโลกที่มีความชั่วช้าทมิฬขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีที่ผ่านมา ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงภาวนาขอให้พระเจ้าเสด็จลงมาจากโลกชั้นบนของพระองค์ และให้ทรงจัดการบางอย่างในโลกที่ยุงเหยิงของพวกเขา นี่ ดังนั้น ประกาศอภิสยาห์ได้ภาวนาต่อพระเจ้า กล่าวว่า “ทำไมพระองค์ไม่ทรงฉีกท้องฟ้าออก และเสด็จลงมา” (อสย 64:1) ในหนังสือเพลงสดุดีได้พูดเช่นเดียวกัน “ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ท้องฟ้าเปิดออก และเสด็จลงมา” ด้วยภูมิหลังเช่นนี้จะทำให้เราเข้าใจพระวรสารของอาทิเดียนีตีมากขึ้น เพราะมีเหตุการณ์ 3 อย่างเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

เหตุการณ์แรก คือ ท้องฟ้าเปิดออกเหนือพระเยซูเจ้า นี่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนได้ภาวนาขอกำลังเกิดขึ้น พระเจ้าได้ทรงฉีกท้องฟ้าออก พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อมาจัดระเบียบใหม่ให้แก่โลกนี้ พูดได้ว่าการปรากฏพระองค์และการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าได้ก่อให้เกิดรุ่งอรุณแห่งสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เหตุการณ์ที่สอง พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาจากท้องฟ้าที่เปิดออก มีรูปร่างที่เห็นได้ดุนกพิราบ ประทับเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำนั้น เหตุการณ์นี้ทำให้เราคิดย้อนกลับไปถึงตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลก เมื่อพระจิตของพระเจ้าล่องลอยอยู่เหนือน้ำก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างสรรพจักรวาลให้เกิดขึ้น “เมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินยังเป็นที่ร้างไร้รูปร่าง ความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกล้า พัดอยู่เหนือน้ำ พระเจ้าตรัสว่า “จงมีความสว่าง” และความสว่างก็อุบัติขึ้น” (ปฐมก.1:1-3) คำว่า “ลมพายุแรงกล้า พัดอยู่เหนือน้ำ” แปลตามตัวอักษรว่า “ลมของพระเจ้า” ซึ่งไม่ได้หมายถึงพระจิตเจ้าและบทบาทของพระองค์ในการเนรมิตสร้าง การเนรมิตสร้างเกิดขึ้นโดย “พระวาจา” หรือโดย “กิจการ” ของพระองค์ (อธิบายจากพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ หน้า 16 ข้อ d) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเข้าใจว่า “ลมของพระเจ้า” เท่ากับ “พระจิตเจ้า” พัดอยู่เหนือน้ำในเวลาการเนรมิตสร้างครั้งแรก ดังนั้น พระจิตในรูปนกพิราบที่ประทับเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็ได้

ไขแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น พระเจ้ากำลังจะสร้างโลกของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงกำลังทำให้พันธสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชาติอิสราเอลเป็นจริงดังที่ทรงกล่าวว่า “ดูซิ เราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ จะไม่มีผู้ใดคิดถึงและจดจำเรื่องราวในอดีตอีก แต่จงว่าเรงยินดีเสมอในสิ่งที่เรากำลังจะสร้างขึ้น” (อิสยาห์ 65:17-18)

เหตุการณ์ที่สาม มีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” ซึ่งไขแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าคือ พระบุตรของพระเจ้า หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมคนใหม่ เป็นองค์แรกในบรรดาสิ่งสร้างใหม่

วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ทำให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงการไขแสดงของพระองค์ โดยเฉพาะการที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกในสิ่งสร้างใหม่ พระองค์เองเป็นผู้ที่มาเปิดประตูสวรรค์ทรงทำให้เราได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวและมาติดต่อกับพระเจ้าองค์แห่งนิรันดรได้อีก สวรรค์ที่เคยถูกปิดสำหรับคนบาปถูกเปิดขึ้นมาใหม่โดยพระผู้กอบกู้ที่ยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนบันไดของยาโคบที่มีปลายข้างหนึ่งหยั่งอยู่บนพื้นโลก แต่ปลายอีกด้านจรดสวรรค์ เป็นที่เชื่อมสวรรค์และโลก เราสามารถติดต่อกับสวรรค์ได้โดยผ่านทางพระองค์ โดยเฉพาะเมื่อเรารับศีลล้างบาปด้วยน้ำและพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นศีลล้างบาปที่พระเยซูเจ้าทรงนำมา จะทำให้เรากลับเป็นบุตรที่พระบิดาทรงรัก

ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายทิพย์ มีส่วนในความเป็นสงฆ์ของพระองค์ และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ ในความรัก ความเมตตา การอภัย และการรับใช้ที่สุภาพต่อมตนเยี่ยงพระเยซูเจ้า แสวงหาและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า



1. บ้าพเจ้าจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเองไปใบทางที่ถัซัซ
2. บ้าพเจ้าจะร่วมพิธีบูชาอบพระคุณและรับศีลอกัถบาปอย่างสม่ำเสมอ
3. บ้าพเจ้าจะใหัถเกียรติ รัก และช่วยเหลือกันด้วยใจกัถว่า



กวางเกงขายาว

ที่มา... ฟาร์เวิร์ดเมฆ

ชายวัยกลางคนชื่อกวางเกงกลับบ้านมาหนึ่งตัว เขาจะใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นในวันพรุ่งนี้เย็น แต่พอเขาลองใส่ดูปรากฏว่า ขากางเกงมันยาวไปสัก 10 เซน เขาเลยขอคุณแม่เป็นคนตัดสอยให้เขาที แม่ของเขาบอกกับเขาว่า “วันนี้แม่ไม่ค่อยสบาย แม่อยากจะนอนเร็วหน่อย พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะลูก” พูดเสร็จแม่ก็เดินเข้าห้องไป เขาจึงไหว้วานภรรยาของเขาช่วยตัดสอยให้แทน ภรรยาของเขาบอกว่า “แม่มีงานล้นมือเลยพ่อ ยังเหลืองานอีกหลายอย่าง เอาไว้พรุ่งนี้ก่อนได้ไหม เดี่ยวแม่ค่อยทำให้นะพ่อเนะ” พูดเสร็จภรรยาของเขาก็เดินเข้าครัวไปทำขนมที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ เขาเลยวานให้ลูกสาววัยรุ่นเป็นคนทำให้ ลูกสาวของเขาบอกกับเขาว่า “ป้า วันนี้หนูนึกเพื่อนไปดูหนัง พรุ่งนี้หนูค่อยทำให้ป้าได้ไหม” พูดเสร็จก็รีบเดินออกจากบ้านไปหาเพื่อนในทันที เขาเลยตัดสินใจว่า “งั้นก็ใส่กางเกงตัวเก่าที่นั่นแหละ ไม่เป็นไรหรอก เพราะไปพบเพื่อน ไม่ใช่ไปอวดกางเกงใหม่ซะหน่อย”

ค่านันหลังจากที่แม่ของเขาเข้าห้องไป ก็นึกถึงสิ่งที่ลูกชายไหว้วาน “ลูกคนนี่ปกติก็ดีต่อฉันมาก ในเมื่อเขาขอร้องทั้งที อย่าให้ลูกเสียใจจะดีกว่า” นึกเสร็จก็เดินออกจากห้องไปเอากางเกงของลูกชายที่พับอยู่ในถุงเข้ามาในห้อง แล้วก็ตัดขากางเกงออกไป 10 เซน จากนั้นก็สอยเสร็จแล้วก็นำไปวางไว้ที่โต๊ะรับแขกเหมือนเดิม

หลังจากภรรยาของเขาทำขนมเสร็จ ก็นึกถึงสิ่งที่สามีไหว้วาน เธอนึกในใจ “ปกติสามีของเราก็ลืมนัดทำอะไรเองอยู่แล้ว นี่คงเหลือบ่ากว่าแรงของเขาจริง ๆ เขาเลยมาไหว้วาน” นึกเสร็จ เธอก็หยิบเอากางเกงที่สามีของเธอเพิ่งซื้อมาใหม่ ตัดขาออก 10 เซน จากนั้นก็สอยด้วยความประณีต

หลังจากลูกสาวของเขากลับมาจากดูหนัง ก็นึกถึงสิ่งที่พ่อขอร้องตอนหัวค่ำ “พ่อไม่ตำหนิเราเลยที่จะดูหนังกับเพื่อน พ่อดี ๆ อย่างนี้จะไปหาได้จากที่ไหนอีก เอาล่ะ เซอร์ไพรส์พ่อสักครั้งดีกว่า” นึกเสร็จ เธอก็หยิบกางเกงของพ่อออกมาตัดและสอยอย่างตั้งใจ จากนั้นก็เก็บกางเกงไว้ที่เดิม

รุ่งเช้าหลังจากที่เขาตื่นนอน แม่ ภรรยา และลูกสาวต่างก็เดินมาหาเขา “แม่ตัดขากางเกงให้จนล่อนนะ” “แม่ว่าจะไรนะคะ แม่ตัดขากางเกงให้พี่ปรมแล้วหรือคะ” ภรรยาของเขาถามแม่สามีด้วยความตกใจ “แม่กับย่าตัดขากางเกงให้พ่อหรือคะ มีน้ำละ หนูถึงสงสัยว่าขากางเกงมันยาวตรงไหน มันออกจะสั้นแต่ไปเสียด้วยซ้ำ” ลูกสาวของเขาพูดด้วยความรู้สึกตกใจและเซอร์ไพรส์มากกว่า “อ่า ๆ” เขาหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันทัดและรู้สึกขำมาก “นี่แปลว่าแม่ คุณ และลูกสาวป้า ช่วยกันตัดขากางเกงให้ผมหรือครับ อ่า ๆ” เขาเดินไปหยิบกางเกงที่โต๊ะออกมาดู “ผมต้องใส่ วันนี้ผมจะใส่กางเกงตัวนี้ไปเลี้ยงรุ่น ผมจะบอกกับทุก ๆ คนว่า แม่ ภรรยา และลูกสาวของผมรักผมมากขนาดไหน”

หากเป็นคุณ คุณจะหัวเราะดีใจที่ผู้หญิงทั้งสามคนรักคุณ หรือคุณจะโกรธชิงที่ผู้หญิงทั้งสามคนทำให้กางเกงของคุณผิดรูปผิดร่างไป >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านเนรนาษาเรื่อ

คณะผู้ใหญ่และสามเนรนาษาเรื่อ ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาษาเรื่อ (ฉลองวัดบ้านเนรนาษาเรื่อ) ใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 18.00 น. โดย คุณพ่อบุนุสสิทธิ จันทร์เพ็ญ เป็นประธานในพิธี (จดมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

ประชุมกลุ่มเซอร์รา

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2025 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดนักบุญฟาบีอาโน ท้วยลิก

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญฟาบีอาโน ท้วยลิก ใน วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสวดก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 19.00 น. ขอท่านได้เสนอวิงวอนสำหรับทุกคนครบถ้วนให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถพ้นฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ฉลองวัดนักบุญอิกแนส ชฎีป่าทวาย

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญอิกแนส ชฎีป่าทวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2025

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์

ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

คุณพ่อเจ้าอาวาส - คุณพ่อปลัด

และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ
มีความยินดี ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาส...ฉลองวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2025

เวลา 10.00 น.

(พี่น้องท่านใดที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนอาหารในโอกาสดังกล่าว

สามารถติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าวัดหรือเจ้าหน้าที่วัด)

ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มกราคม 2025 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 12 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง อุทิศแด่ บาร์โทโลเมโอ สุนัขอ้วน แซ็งจ็อง - มารีอา อีวัน เซียงไซ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ เปาโล หุนฮ้อ - ค.ญ. ลั้ง หิรัญญทิบูลย์	ลูก - หลาน วัด คุณธำชพงษ์ โชติจิรวรทัศน์
จันทร์ที่ 13 19.00 น.	น.ฮิลารี พระสัวมราชและนักปราชญ์ อุทิศแด่ เทเรซา มารีอา ละมัย กิจสวัสดิ์ (ครบ 5 ปี) อุทิศแด่ มีคาเอล สุรติ สุวดินทร์กูร (ครบ 34 ปี) อุทิศแด่ มารีอา ปราณี ตูลาเดชารักษ์ (ครบ 5 ปี)	คุณศิริเพ็ญ เลหาชัยนันท์ ครอบครัวสุวดินทร์กูร คุณจุฑาทิพย์ คงสมพรต
อังคารที่ 14 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มาระโก เซดวุดี พานิช อุทิศแด่ มารีอา มณี งามสุขน - อากาธา ประไพ ศรีสุกใส อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	ภรรยา - ลูก - หลาน คุณสรกฤษ อารีพันธุ์ คุณณัฐพล ประเสริฐสิน
พุธที่ 15 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณจินดา แจวจเจริญ อุทิศแด่ โยเซฟ สิทธิ์ คงครองสมัย อุทิศแด่ มารีอา ฟ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วตรี และวิญญาณในไฟชำระ	คุณจินดา แจวจเจริญ ภรรยา - ลูก - หลาน คุณจรรุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 16 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา (วันครู) อุทิศแด่ คุณมานิดา จัยวัฒน์ อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ศิริวิไล สังขวิเชียร อุทิศแด่ เปโตร บุญมี - เซซีลีอา หัง จันลา - ยอห์น แห่ง - มารีอา ย้า เหงียนวัน และญาติผู้ล่วงลับ	คุณอิสริยา ขาวนาแก้ว ครอบครัว คุณวารินทร์ จันลา
ศุกร์ที่ 17 19.00 น.	ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณกุลวดี ดันติไชยกุล และครอบครัว อุทิศแด่ มีคาเอล ยงยุทธ มหัทธมพงศ์ (ครบ 26 ปี) อุทิศแด่ เบนedikต์ สุจินต์ - มารีอา รัชนี - เทเรซา พัทธินทร์ ตั้งลัจจธรรม	คุณกุลวดี บุตร - ธิดา คุณสิงห์รัตน์ ตั้งลัจจธรรม
เสาร์ที่ 18 10.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา ฉลองวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ	งคมิษฐาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ